

โครงการประชุม
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
(Thailand LA forum 2019)

“ ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน ”

(Infinite Lab Quality)

โดย สภาเทคนิคการแพทย์

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการหลากหลาย มีผลงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการที่โดดเด่น และเครือข่ายมีผลงานจากความร่วมมือที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทยดังกล่าวนี้ นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้แก่กลุ่มประเทศที่มีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก WHO และ CDC ให้นำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รูปแบบการพัฒนา การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผลการดำเนินการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประเทศอื่นๆ หลายประเทศ

สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2562 สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2019) ครั้งที่ 8 “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน” (Infinite Lab Quality)

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะด้านมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสนำเสนอผลงานคุณภาพ วิชาการ และผลดำเนินการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการขยายผลความสำเร็จและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการระบบบริการห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ตลอดจนกระตุ้นการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญของสภาเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในระบบบริการสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพควบคู่กับความมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี วิชาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 1200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ (3 วัน)

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดสัมมนา

อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิธีดำเนินการ

1. การบรรยายทางวิชาการ หรือ การอภิปรายหมู่
2. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Award 5 ประเภท (Innovation, R2R, CQI , Quality Network และระบบสารสนเทศต้นแบบ)
3. การนำเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice Awards และ ชมเชย ทั้ง 5 ประเภท โดยนำเสนอทั้ง Oral และ Poster Presentation
4. การนำเสนอผลงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยนำเสนอเป็น Poster Presentation เท่านั้น
5. การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ของบริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีจำนวนคูหา ประมาณ 50 คูหา และมี Corporate lecture 2 ห้อง
6. จำหน่ายของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เสื้อโปโล เสื้อกาวน์ เหรียญที่ระลึกครบ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ พระพุทธรูปชินราช ตำราวิชาการ หรือ อื่น ๆ
7. การมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ
8. การประกาศเกียรติคุณ “Quality MT 2019 ” แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี ระบบคุณภาพ ระบบคุณธรรม การบริการจัดการทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อพัฒนางานบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่มีมุ่งมั่นปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ
- กระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั่วประเทศ
- ประชาชนได้รับการบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทั่วประเทศ

CMTE = 14.5

ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA Auditors) และ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้ง

ผู้เสนอโครงการ

(ทนาย.วรรณิกา มโนรมณ์)

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมัติโครงการ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์